



โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสินค้าและ บริการด้านการท่องเที่ยว

ความนำ

เศรษฐกิจระดับชุมชนรากฐานที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนได้พึ่งพาและใช้ประโยชน์จาก ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อการดำรงชีพและสร้างรายได้ และการเสริมสร้างโอกาสให้สมาชิก ในชุมชนได้นำความรู้ ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนมีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและมีสินค้าชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชุมชนมี อาชีพที่เป็นทางเลือกและมีรายได้เพิ่มขึ้น ภาครัฐจึงมีหน้าที่สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของ ประชาชน โดยการช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาส่งเสริมกระบวนการผลิต พัฒนา คุณภาพมาตรฐาน สร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาความต้องการชุมชน ความชำนาญ เฉพาะที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอาชีพ มีทิศทางพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และให้มีการทำงานเชิง บูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้(จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจโดยการให้มีการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เน้นการนำวัตถุดิบที่มีในพื้นที่มาแปรรูปเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็นการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงที่เข้มแข็ง และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี และ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) ทางการท่องเที่ยว
- เพื่อการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สร้างอัตลักษณ์ เกิดการสร้างสรรค ในการนำวัตถุดิบภูมิปัญญา และทรัพยากรในท้องถิ่น มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพิ่ม
- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่สอดคล้องกับตลาดและการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้าง อาชีพ รายได้ยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

